



21 มิถุนายน 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

กระผม พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท ไคร์ขอเรียนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องการสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้สามารถเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาค้างคาอยู่มาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ตามที่ทุกท่านก็ทราบถึงมูลเหตุของปัญหาคืออยู่แล้วเกิดจากอะไร กระผมเองหลังจากได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพร้อมใจกันเลือกให้ผมเป็นประธานกรรมการบริษัทด้วยมติเสียงเอกฉันท์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รวมทั้ง กระผมยังได้รับฉันทานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมกันในวันนั้นยกมือสนับสนุนกระผมให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทได้โดยชอบธรรมต่อไป นั้น ด้วยความวางใจจากทั้งคณะกรรมการบริษัท และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว กระผมจึงถือเป็นพันธะผูกพันและเป็นภาระกิจที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับตัวกระผมที่จะต้องกระทำแก้ไขปัญหานั้นหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นใน IEC ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหาผู้สอบบัญชีให้โดยเร็ว การสำรวจตรวจสอบประเด็นการบริหารจัดการในโครงการต่างๆ ของผู้บริหารในอดีตที่ผ่านมาที่เข้าข่ายมีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่โปร่งใสหรือส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายให้จงได้ ทั้งนี้ เพื่อชำระสะสางปัญหาที่หมักหมมมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของกระผมเอง ในฐานะที่ตัวกระผมนั้นในทางภาคกิจกรรมสังคม กระผมได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการเครือข่ายธรรมภิบาลแห่งชาติ อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย ซึ่งในช่วงเวลานับสิบปีที่ผ่านมา กระผมได้เป็นหนึ่งในร้อยคนของผู้ก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) เมื่อปี 2544 และในปี 2554 กระผมได้เป็นประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภคช.) และในปี 2558 กระผมได้เป็นผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายธรรมภิบาลแห่งชาติ ซึ่งกระผมได้ชูธงเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยหลักธรรมภิบาลในทุกภาคส่วน ดังนั้น กระผมเองก็อยากทำให้ IEC ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีอายุสืบเนื่องยาวนานมาปีนี้ก็จะครบ 95 ปีแล้ว มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 27,000 คนที่จะต้องคอยดูแลให้ทุกคน



ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน นั้น ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นรูปธรรมให้ได้ มิใช่เพียงแค่เขียนไว้ในแผ่นกระดาษนั้น แต่สมควรต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย เพื่ออนาคตที่ดีของบริษัทต่อไป อันจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทอันถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องและจะต้องร่วมมือในการทำให้เป้าหมายที่พวกเราปรารถนาเดินไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จให้จงได้ในเร็ววัน

กระผมขออนุญาตกลับมาพูดถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด ณ ขณะนี้ และเป็นหัวข้อที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจมากที่สุดก็คือ การสรรหาผู้สอบบัญชีให้ได้ เพื่อนำไปสู่การการนำส่งงบการเงินที่ค้างอยู่ และการปลดเครื่องหมาย SP หุ่น IEC เพื่อให้การซื้อขายในระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับคืนสู่สภาพปกติให้ได้ นั้น กระผมเองมิได้นิ่งนอนใจเลยในประเด็นปัญหานี้ กระผมได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในทุกช่องทาง ซึ่งกระผมจะขอเรียนชี้แจง ดังนี้

- 1) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กระผมได้เข้าพบ คุณระพี สุจริตกุล เลขานุการ กลด. และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ กลด. อีกสองท่าน เพื่อแนะนำตัว และเพื่อหารือสืบเนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 กลด. ได้เข้ามาตรวจค้นและขอข้อมูลเอกสารของโครงการต่างๆ อันเป็นที่สงสัยว่าจะอาจจะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผลจากการนั้น ทำให้ที่ผ่านมา IEC ถูกปฏิเสธจากผู้สอบบัญชีรายหลายไม่ยอมรับงานตรวจสอบบัญชีให้ เพราะทุกรายจะอ้างว่าต้องรอให้ กลด. ชี้ชัดในประเด็นต่างๆ ที่สอบสวนอยู่ให้แล้วเสร็จเสียก่อน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ ท่านเลขานุการ กลด. ได้กรุณาชี้แจงต่อกระผมว่า การตรวจสอบของ กลด. นั้น อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนภายในของ กลด. เพื่อให้ถูกต้องชอบธรรมมีความรัดกุมตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่ง เลขานุการ กลด. ขอรับรองว่าไม่มีการหน่วงเหนี่ยวเรื่องนี้ไว้แต่ประการใดทั้งสิ้น เจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ ขอให้กระผมและ IEC วางใจได้ ส่วนประเด็นที่ผู้สอบบัญชีอ้างว่าจะต้องรอให้ กลด. ชี้ชัดในประเด็นต่างๆ ที่สอบสวนอยู่ให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงจะสามารถพิจารณารับงาน IEC ได้ นั้น ท่านเลขานุการ กลด. ยืนยันหนักแน่นต่อกระผมว่า สองประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้สอบบัญชีสามารถเข้าตรวจสอบงบการเงินให้ IEC ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาสอบสวนของ กลด. แต่ประการใด ท่านยังแนะนำและเปิดโอกาสให้อีกว่า หาก IEC สามารถติดต่อเจรจากับผู้สอบบัญชีรายหนึ่งรายใดได้แล้ว และผู้สอบบัญชีรายนั้นยัง



ล้งเลงสายในประเด็นนี้อยู่ ก็ขอเชิญให้ IEC พาผู้สอบบัญชีรายนั้นมาพบกับท่านเลขานุการ กตต. ได้ทุกเมื่อ เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันต่อไป

- 2) หลังจากที่กระผมได้เข้าพบและหารือกับ ท่านเลขานุการ กตต. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กระผมก็ได้ลองติดต่อเจรจากับผู้สอบบัญชีสองสามรายด้วยตัวกระผมเอง ได้ความว่าผู้สอบบัญชียังมีความกังวลใจในปัญหาของธุรกรรมของบริษัทหลายรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและอยู่ระหว่างการสอบสวนของ กตต. แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ของผู้สอบบัญชีที่มีแนวโน้มให้ความสนใจว่าจะยอมรับเข้าเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ IEC ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สอบบัญชีที่กระผมได้ติดต่อนั้น ได้แนะนำให้ IEC ว่าจ้างสำนักงานที่ได้รับอนุญาตจาก กตต. เข้ามาทำการตรวจสอบพิเศษ (special audit) หรือ สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเสียหายของบริษัทเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อให้มีบุคคลภายนอกที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจาก กตต. เข้าทำการสอบทานและออกรายงานในส่วนนี้ จากนั้นหากผู้สอบบัญชีพิจารณารายงานของการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเสียหายของบริษัทแล้วยอมรับได้ก็เป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะยินยอมรับงานให้ IEC ต่อไป
- 3) หากเป็นไปได้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น กรอบระยะเวลาทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สอบบัญชี นับจากวันนี้เป็นต้นไป กระผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการสรรหาผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคาดว่าน่าจะประชุมผู้ถือหุ้นได้ประมาณปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นผู้สอบบัญชีก็จะต้องตรวจสอบรับรองงบการเงินปี 2559 ที่ค้างอยู่ เพื่อนำส่งผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้เสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อหยุดระยะเวลาการคำนวณค่าปรับเพราะเหตุส่งงบล่าช้าที่เดินมาตามระเบียบของ กตต. ให้ได้ ส่วนการรับรองงบการเงินปี 2559 เพื่อนำส่งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นั้น บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าวเสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 35-40 วันนับจากที่งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำส่งงบการเงินผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้



ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คาดว่า น่าจะประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561

ถึงแม้ว่ากระบวนการทำงานจะสามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา ดังกล่าวข้างต้น จนทำให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 ได้แล้วก็ตาม แต่ตาม ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะไม่ปลดเครื่องหมาย SP ให้ทันที เพราะเงื่อนไขตามระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทมีภาระหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนทุก งวด และหลังจากนั้นจะต้องนำส่งงบการเงินในรอบปกติ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบระยะเวลาการ นำส่งงบปกติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 งวดติดต่อกัน จึงจะได้รับการพิจารณาว่าได้ปฏิบัติตาม เกณฑ์เป็นที่เพียงพอสมควรแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP ให้ได้หรือไม่ หากเป็นเช่นนี้แล้ว คาดว่าความเป็นไปได้ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะปลด เครื่องหมาย SP ได้หรือไม่ น่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2561

ด้วยเหตุและผลภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ของปัญหาดังกล่าวข้างต้น นั้น กระผมคิดว่า ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องผู้สอบบัญชี การนำส่งงบการเงินที่ค้างอยู่ รวมทั้ง การพิจารณาปลดเครื่องหมาย SP ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น น่าจะอยู่ภายใต้กรอบ ระยะเวลาที่กระผมคาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยบุคคลใดก็ตาม ย่อมหนีไม่พ้น ไปจากเงื่อนไข ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่พอเป็นไปได้มากที่สุดดังกล่าวแล้ว แต่หากว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นว่ามีวิธีหรือแนวทางที่รวดเร็วกว่านี้และมีความเป็นไปได้มากที่สุด บริษัทก็ ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังและร่วมหารือกับท่านทุกเมื่อ ขอให้ท่านได้โปรดติดต่อมาถึงกระผม ได้โดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ)

ประธานกรรมการ